

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittirom@uobkayhian.co.th

AWC – จริงๆ ก็ถือว่าหนัก(ใจ)นะ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป...

ของหุ้น AWC ที่ถือว่าหนักนั้น อาจจะต้องเอ่ยอะไรกันมากมายกระมัง ไม่ว่าจะเป็นเซียนเก่าหรือเซียนใหม่ ก็น่าจะดูอาการกันออกทั่วหน้า เพราะเป็นหุ้นที่ถือว่า เข้าไปในตลาดหุ้นไม่นานเท่าไรหรอก ทุกๆ ท่านคงจะเห็นอาการในช่วงแรกๆ ที่เข้ามาซื้อขาย... แล้วก็มีช่วงที่อ่อนตัวในระยะแรกๆ ให้เห็นด้วย ซึ่งที่บอกว่า หนัก ก็เนื่องจากการเล่นซื้อขายกว่าจะไปได้แต่ละบาท หรือเอาแคแต่ละช่องราคาซื้อขาย ก็แสนจะเหนื่อยใจ... ไม่รู้ว่าของออกมาจากไหนกันนัก บางทีที่เห็นๆ วางขายอยู่นั้น อาจจะแค่เล็กๆ น้อยๆ ยังมีของเหลือๆ อยู่ในพอร์ต(ใคร) อีกมากโขอยู่เลยก็ว่าได้... แล้วถ้าใครคิดจะเก็งกำไรแบบเล่นสั้น หวังขึ้นแรงๆ ในวัน ก็อาจจะหนักใจมากขึ้นถ้าคิดเช่นนั้น แต่ถ้าจะหวัง 2%-3% อาจจะพอได้อยู่นะ แต่มันก็ต้องเกร็งๆ กันบ้างแหละ แม้จะเอากำไรแค่นั้น... เขาก็ได้ไวไวแต่แรก ถ้าคิดจะซื้อหุ้น AWC นั้น อาจจะต้องเน้นไปในการมองแบบ ลงทุนจริงๆ จังๆ กันโน่นเลย ซื้อแล้วถือยาวๆ กันเป็นปีๆ ถ้าจะหวังแบบคุ่มค่าน้อยๆ ก็ 2-3 ปีเป็นอย่างน้อย... ซึ่งเหนือเมฆก็มองว่า โอกาสคุ่มค่านแบบเกินคุ่ม ก็มีความเป็นไปได้นะ อาจจะต้องใช้คำแนะนำว่า น่าจะมีค่างพอร์ตเอาไว้สร้างมูลค่าตัวหนึ่งเลยก็เดียว หรือ ดีไม่ดี มองยาวๆ นั้น เก็บเข้าพอร์ตเอาไว้เป็นมรดกให้ลูกให้หลานอะไรทำนองนั้นเลยก็ว่าได้... แต่ก็อย่างว่าแหละครับ ตัวเลขในทางพื้นฐาน จะเอาอะไรมาอ้างได้ละ ตัวเลขที่จะคาดกันยาวๆ ได้ขนาดนั้น มันทำไม่ได้ง่าย ๆ ในทางทฤษฎี อย่างไรก็ตามพื้นฐานเลย ทางปัจจัยเทคนิค มันก็จะแน่นอนได้เสมอไปเช่นกัน... แต่เอาเถอะ ตามๆ ดูกันไป

ดูตามเกม...

จะว่าไปแล้ว ก็อาจจะเข้าไปวันหนึ่งก็ได้ จริงๆ ต้องเก็บมาตั้งแต่เมื่อวันวาน แต่ก็เอาเถอะครับ ถ้ารูปแบบทางเทคนิคแบบนี้ แล้วจะเล่นเกมขึ้นตามตำราแล้ว ก็ถือว่า ยังพอไล่ตามทัน

แนวรับ : ... 5.30-5.20 หรือ ไม่ต่ำกว่า 5.00 เท่านั้นนี่ขอ

เป้าหมาย : ... 6.00-6.20 และ 7.00 ตามรูปแบบราคา

Price Chart...(AWC)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น AWC... หากจะไม่เน้นถือยาวๆ มากนัก ก็ยังพอจะเล่นเก็งกำไรได้ แต่นั่นหมายถึงว่า ซื้อไปแล้ว ต้องมีการถือหุ้นข้ามวันได้... หรือที่เรียกว่า อย่ำพั้ง การเล่นจบในวันหรือจับเสือมือเปล่า และถ้าจะให้ดีเลย ก็ต้องมองเป้าหมายการขึ้นเป็นรอบ... โดยรอบนี้ หากไม่ลงมาต่ำกว่า 5.00 เสียก่อน เราก็หวังเป้าหมายที่จะขายระดับ 6.0-6.2 และ เป้าตามรูปแบบราคาที่เป็น 7.0 โดยเป้าที่ 7.0 นั้น เป็นเป้าที่น่าสนใจตาม Pattern แปลว่า ถ้าจะซื้อราคา 5.3-5.2 นั้น ก็ถือว่า เล่นรอบยังได้กำไรที่สมเหตุสมผล... แล้วถ้ามีการขึ้นอย่างว่าได้ ก็ลองแบ่งบางส่วนไว้ถือยาวๆ อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นบ้างก็ได้นะครับ (ขึ้นไปขนาดนั้น คงไม่ลงมาที่หุ้นอีก)